

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính thưa các đồng chí đại biểu dự Hội nghị, bà con cử tri đơn vị bầu cử số 19 tỉnh Quảng Ngãi tại thị xã Đức Phổ!

Trước hết xin giới thiệu khái quát về bản thân, tôi tên là : Phạm Ân, sinh ngày 08/6/1987; cư trú tại Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. Chức vụ Phó Chánh Văn phòng thị xã kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân thị xã. Sau khi tốt nghiệp Đại học năm 2009, tôi về nhận công tác tại Phòng Nội vụ huyện Đức Phổ, năm 2013 chuyển qua Văn phòng Huyện ủy Đức Phổ (*nay là Văn phòng thị xã Đức Phổ*) phụ trách tham mưu, tổng hợp công tác Đảng, kiêm Trưởng Ban tiếp công dân thị xã. Quá trình công tác và trưởng thành tôi đã học được rất nhiều điều, trong đó quan trọng nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị của bản thân, luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tôi rất vinh dự được tổ chức các cấp và cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi luôn ý thức rằng, đại biểu HĐND là người đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương, tham gia quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách có liên quan đến địa phương.

Với nhận thức đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ của đại biểu HĐND, tôi nhận thấy, nếu là đại biểu HĐND tỉnh, bản thân sẽ có điều kiện để tham gia, đóng góp vào các hoạt động của HĐND tỉnh, để nói lên tiếng nói của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước và quyết định các vấn đề hệ trọng của tỉnh nhà. Nếu cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi làm HĐND, tôi hứa sẽ là "*chiếc cầu nối*" hiệu quả giữa cử tri thị xã với HĐND tỉnh; tiếp tục đi sâu, đi sát, học hỏi kinh nghiệm, lắng nghe tâm tư và thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ của HĐND tỉnh.

Kính thưa bà con cử tri!

Nhìn tổng thể, trong năm năm qua, tỉnh ta nói chung và thị xã Đức Phổ nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá (*giai đoạn 2016 - 2020 đạt 16,8%*), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, xây dựng từng bước hoàn thiện. Công tác phát triển đô thị đạt được nhiều kết quả quan trọng, **từ ngày 01/02/2020** Đức Phổ trở thành thị xã thuộc tỉnh. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách xã hội và an sinh xã hội ngày càng tốt hơn (*cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,69%*); đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt được kết quả bước đầu....những kết quả trên là tiền đề để Đức Phổ phát triển.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đức Phổ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu tổng quát "*Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống anh hùng cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế*

manh, huy động các nguồn lực để xây dựng thị xã Đức Phổ có kinh tế phát triển bền vững, kết cấu hạ tầng đồng bộ; văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân".

Xuất phát từ thực tế trên cùng với mong muốn tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Với vai trò là một ứng cử viên trẻ, tham mưu công tác Đảng, nếu trở thành Đại biểu HĐND tỉnh cá nhân tôi quan tâm một số vấn đề sau:

Một, tôi sẽ tích cực học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức tổng hợp về lãnh đạo và quản lý để khi tham gia các vấn đề quan trọng của địa phương, tích cực đưa chính sách, nghị quyết của Nhà nước đến với Nhân dân; có những ý kiến đúng đắn phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Hai, quan tâm kiến nghị HĐND có những cơ chế chính sách, nhất là những vấn đề nổi cộm liên quan đến môi trường: xử lý rác thải, nước thải, sử dụng nước sạch trong Nhân dân, xây dựng nghĩa trang phục vụ cho khu vực trung tâm thị xã và các vùng lân cận.

Ba, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân thông qua nhiều kênh khác nhau để từ đó nói lên tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của đa số bà con Nhân dân, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền

Bốn, tích cực theo dõi, nắm bắt và theo đuổi việc giải quyết và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân của các cơ quan, địa phương có thẩm quyền.

Cuối cùng với tình cảm chân thành, bản thân tôi xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Chúc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

Đức Phổ, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Người viết Chương trình hành động

Phạm Ân